



## ประกาศ

คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับที่ ๒  
เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับที่ ๑  
ให้ใช้ระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้แทน

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วย

หมวดที่ ๑ ทั่วไป

หมวดที่ ๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หมวดที่ ๔ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

หมวดที่ ๕ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

หมวดที่ ๖ การรับรองผลคะแนนการเลือกตั้ง

หมวดที่ ๗ การนับวาระสมัยของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘

หมวดที่ ๘ กรณีที่มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนคณะกรรมการบริหารที่กำหนด

### หมวดที่ ๑

#### ทั่วไป

ข้อที่ ๑. ให้ประกาศใช้ระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้

ข้อที่ ๒. คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.

ข้อที่ ๓. คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากสมาชิกสมาคมฯ ประเภทสามัญ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕ ตำแหน่ง ประกอบด้วย

๓.๑ การเลือกตั้งนายกสมาคม จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๓.๒ การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง

## หมวดที่ ๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ข้อที่ ๔. คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะทำการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ

ข้อที่ ๕. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๕.๑ เป็นสมาชิกประเภทสามัญ ที่มีอายุของสมาชิกอย่างต่ำ ๓๐ วัน

๕.๒ เป็นสมาชิกประเภทสามัญ ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับการอนุโลมการจ่ายค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และลงทะเบียนยืนยันสิทธิสมาชิกภาพ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อที่ ๖. สมาชิกสมาคมฯ ที่ไม่ได้รับการประกาศสิทธิการเลือกตั้งฯ สามารถยื่นขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้การอุทธรณ์ให้มีสิทธิในการเลือกตั้งภายในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

## หมวดที่ ๓ ผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง

ข้อที่ ๗. กำหนดให้ผู้ประสงค์สมัครรับการเลือกตั้งทั้งในตำแหน่งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ข้อที่ ๘. ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะต้อง มีคุณสมบัติดังนี้

๘.๑ ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญ ที่มีอายุของสมาชิกอย่างต่ำ ๑ ปี

๘.๒ ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีอายุ ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับเลือกตั้ง

๘.๓ ผู้สมัครต้องมีความประพฤติเหมาะสมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

๘.๔ ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษในความผิดทางจริยธรรมหรือถูกสั่งพักการใช้

ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

๘.๕ ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพิพาทกษัตริย์ในคดีแพ่งและคดีอาญา และไม่เคยถูก

ศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ข้อที่ ๙. หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ กำหนดจากการส่งข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ โดยผู้สมัครที่ส่งข้อมูลครบถ้วนก่อนจะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนตามลำดับ

ข้อที่ ๑๐. ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งฯ ตำแหน่งนายกสมาคมฯ ต้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการบริหารสมาคมฯ ด้วยเท่านั้น โดยมีหมายเลขประจำตัวที่แตกต่างกัน

ข้อที่ ๑๑. คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะทำการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ แห่งระเบียบนี้ เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ทราบ ภายในวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

## หมวดที่ ๔ การเลือกตั้ง

ข้อที่ ๑๒. กำหนดให้มีการเลือกตั้งผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์ ผ่าน [www.rsat/Voters/login.php](http://www.rsat/Voters/login.php) โดยสมาชิกสมาคมฯ ประเภทสามัญที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อที่ ๕. และข้อที่ ๖. โดยคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะจัดส่งรหัสผ่านให้ในเมลล์ที่ได้แจ้งยืนยันสถานสมาชิกมา ซึ่งเป็นรหัสผ่านเฉพาะบุคคล ไม่ควรให้ได้รับทราบ

ข้อที่ ๑๓. สมาชิกฯ ควรจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับใช้ลงคะแนนเสียง เช่น สมาร์ทโฟน หรือ คอมพิวเตอร์ เพื่อ Log in เข้าสู่ระบบการเลือกตั้งออนไลน์

ข้อที่ ๑๔. ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเข้าสู่ระบบเลือกตั้งออนไลน์ที่เว็บไซต์สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย [www.rsat.info/Voters/login.php](http://www.rsat.info/Voters/login.php) และดำเนินการตามขั้นตอนนี้

๑๔.๑ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๑๔.๒ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรอกรหัสผ่านส่วนตัวที่ได้รับจากคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ก่อนหน้าวันเลือกตั้งทางอีเมลล์

๑๔.๓ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกดเลือกผู้สมัครกรรมการสมาคมฯ จำนวน “ไม่เกิน ๑๔ หมายเลข” หรือกดเลือก “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” ทั้งนี้หากกดเลือก กรรมการบริหารสมาคมฯ “เกิน ๑๔ หมายเลข” หรือกดเลือกทั้ง “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” และเลือกผู้สมัครหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งด้วย ระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลการเลือกตั้งในครั้งนั้นได้

๑๔.๔ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกดเลือกผู้สมัครนายกสมาคมฯ ได้

“เพียง ๑ หมายเลข” หรือกดเลือก “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” เท่านั้น หากกดเลือก “มากกว่า ๑ หมายเลข” หรือ กดเลือกทั้ง “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” และเลือกผู้สมัครนายกสมาคมฯ หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งด้วย ระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลการเลือกตั้งในครั้งนั้นได้

๑๔.๕ เมื่อเลือกได้ครบตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสรุปผลการเลือกตั้งของสมาชิก  
สมาคมฯ อีกครั้งเพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง จากนั้นให้สมาชิก  
สมาคมฯ กดส่งบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง  
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘

**ข้อที่ ๑๕.** คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดประชุมแบบ  
On-Site เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์ เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของ  
คะแนนการเลือกตั้ง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเลือกตั้งผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์ร่วมกัน ณ ห้อง  
ประชุมชั้น ๑๔ ฝ่ายสวัสดิการสังคม อาคารอาคารจักรีทศมรามาธิบดีดิษฐ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด  
ไทย ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

## หมวดที่ ๕

### การประกาศรับรองผลคะแนนเลือกตั้ง

**ข้อที่ ๑๖.** การประกาศรับรองผลคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์ คณะกรรมการจัดการ  
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทำการสรุปผลคะแนนการเลือกตั้งจากรายชื่อผู้สมัครรับ  
เลือกตั้งทั้งหมดตามลำดับ ต่อสมาชิกสมาคมฯ เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของ  
สมาคมฯ

**ข้อที่ ๑๗.** การประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคม คณะกรรมการ  
จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  
กรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ได้คะแนนสูงสุดตามประกาศรับรองผลคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ ไล่  
ลำดับมาจนครบตามจำนวนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ๑๔ ลำดับ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ ที่ได้คะแนนสูงสุดตามประกาศรับรองผลคะแนน  
เลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑ ลำดับ

**ข้อที่ ๑๘.** ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ หากยังได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ด้วย ให้  
เลื่อนผู้ได้รับคะแนนเสียงลำดับถัดไปในตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯ ขึ้นมาแทนที่ ๑ ลำดับ

**ข้อที่ ๑๙.** ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ได้คะแนนในลำดับที่ ๑๔ เท่ากัน ให้ผู้มีชื่อใน  
ทะเบียนสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ในลำดับก่อนเป็นผู้อยู่ในอันดับต้น

## หมวดที่ ๖

### การนับวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคม

ข้อที่ ๒๐. การนับวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบนี้ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของสมาคมฯ โดยให้มีกำหนดระยะเวลา ๔ ปี และให้หมดวาระเมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่แล้วเสร็จ

## หมวดที่ ๗

### กรณีมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่กำหนด

ข้อที่ ๒๑. ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครตำแหน่งนายกสมาคมฯ หรือในกรณีที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ตำแหน่งอื่นไม่ครบตามจำนวนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ๑๕ ตำแหน่ง ให้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพิ่มเติมจนครบจำนวน ด้วยวิธีการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ทราบว่ามีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจำนวน

ข้อที่ ๒๒. ในกรณีหากจัดให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ ครบ ๒ ครั้ง และยังไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯ จัดให้มีการประชุมคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ จากผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ และจัดให้มีการเลือกตั้งโดยสมาชิกสมาคมฯ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบกำหนดการเลือกตั้งครั้งที่สอง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(วิรมลล์ จันทรติ)

ประธานกรรมการจัดการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารสมาคม พ.ศ. ๒๕๖๘